



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# ป่วยลดเหลือ 33 ตายสะสม 38

## 'บุก' หักร่องตกรักษาในบาร์ทเรน-ชอกลับไทย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย ศบค. แจงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ต่อเนื่องต่ำกว่าร้อยรายเป็นวันที่ 4 และต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ 33 ราย ทำให้ป่วยสะสมเขียบอยู่ที่ ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

**ป่วยลดเหลือ ๓๓** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
 2,๕๕1 ราย มีตายเพิ่ม ๓ ราย เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ส่งผลลดสะสม ๓๘ ราย ว่าเป็นผลจากมาตรการเคอร์ฟิวแต่ยังประมาทไม่ได้ หน้าที่พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม ส่วนใหญ่มาจากการดูแลผู้ป่วย ขณะเดียวกันยังมีคนไทยตกค้างในต่างแดนจำนวนมาก นักร้องหนุ่ม "ปีก วง XL Step" โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลคืออยู่ที่บ้านพร้อมคนไทยอีกเป็นร้อยอยู่ยากลำบาก วอนสถานทูตช่วยพากลับบ้านด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยเริ่มเห็นแสงสว่าง เมื่อยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่ำกว่าร้อยรายต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอาการหนักทยอยเสียชีวิตทุกวัน ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงวัยและมีโรคประจำตัวทำให้ต้องรอดูสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เพื่อความไม่ประมาท

**★ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๓๓ ราย**  
 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ฟ้าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. วันที่ 12 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วัชยุโยธิน โฆษก สบค. แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยมี 33 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย ส่วนผู้ป่วยยืนยันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 ราย ส่วนบนฝั่ง 2 ราย กลับจากต่างประเทศ สถานที่ยกเว้น อยู่ในพื้นที่แออัดอย่างละ 1 ราย รอดสวนโรค 4 ราย และเจอในสถานที่กักตัวของรัฐใน จ.นราธิวาสที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย อีก 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,551 ราย ใน 68 จังหวัด หายป่วยสะสม 1,218 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวม เสียชีวิตสะสม ๓๘ ราย

**★ ตาย 3 ราย-สูงวัยมีโรคประจำตัว**  
 โฆษก สบค.ระบุถึงผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 รายว่า ผู้เสียชีวิตรายที่ 36 เป็นชายไทย อายุ 74 ปี มีโรคประจำตัวเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติไปตลาดนัด มีการรวมกลุ่มกันในบ้าน มีอาการป่วยตั้งแต่ 1 เม.ย. และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นวันที่ 7 เม.ย. เข้ารักษาตัวอีกรอบ มีไข้สูง 39.4 องศาต้องถ่ายสีตาเพราะมีเลือดออกในกะเพาะอาหาร ผลตรวจยืนยันเป็นโควิด-19 ต่อมาวันที่ 8 เม.ย. อาการแย่ลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตวันที่ 11 เม.ย. รายที่ 37 เป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี มีโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางคือวันที่ 20-26 มี.ค. ไปเยี่ยมญาติที่ชุมพร วันที่ 27-31 มี.ค. เริ่มมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย เพลีย วันที่ 1 เม.ย. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.ชุมพร และวันที่ 2 เม.ย. มีอาการทรุดหนักขึ้น รู้สึกตัวลดลงจึงรับการรักษาที่โรงพยาบาลเดิม รายนี้ถือว่าเข้ารับการรักษาตัวที่แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลตรวจออกมาเป็นโควิด-19 อาการ

แย่งเรือๆ จนเสียชีวิตในวันที่ 11 เม.ย. รายที่ 38 เป็นชายไทยอายุ 44 ปี ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับรักษา โดยไข้ขาหลายขนาน แพทย์พยายามดูแลทุกระบบในร่างกายแต่ร้ายแรงล้มเหลวหลายส่วน ต้องล้างไตหลายครั้งแต่ไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเช้าวันที่ 12 เม.ย.

**★ ปลื้มตัวเลขลดแต่การ์ดห้ามตก**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย รู้สึกดีใจมาก ถือเป็นข่าวดีในเทศกาลปีใหม่ไทย แต่สถานการณ์ทั่วโลกยังไม่น่าสบายใจ แม้สถานการณ์เราดีขึ้นแต่ประเทศต่างๆยังมีผู้ป่วยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,780,814 ราย เสียชีวิต 108,827 ราย ประเทศรอบข้างเราในกลุ่มอาเซียนยังมีตัวเลขที่น่ากังวลมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 184 ราย ฟิลิปปินส์ 233 ราย สิงคโปร์ 191 ราย อินโดนีเซีย 330 ราย ขณะที่ตัวเลขยอดรวมผู้เสียชีวิต สิงคโปร์ 8 ราย อินโดนีเซีย 827 ราย ฟิลิปปินส์ 247 ราย มาเลเซีย 73 ราย ส่วนประเทศไทยฯ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงอยู่ ส่วนฝั่งเอเชีย อินเดีย และญี่ปุ่น มีผู้ป่วยรายใหม่พุ่งขึ้นสูงมาก เกาหลีใต้ก็ตรวจพบผู้ติดเชื้อไม่สูง เรากันเกาหลีใต้อยู่ในระบบเดียวกัน ที่มีคำถามว่าเราจะเปิดประเทศและกลับมาบินเมื่อไรต้องดูภาพเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ จะดูแลคนในประเทศกับเศรษฐกิจอะไรต้องมาก่อนหลังตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้การเร่งห้ามตกภาษามวยใช้คำว่าต้องยกการ์ดเอาไว้สูง แม้จะดีใจที่จะเห็นได้ดี 33 แต้ม แต่ต้องเป็นระยะยาว เพราะมันไม่ได้หมดยกหนึ่งวันนี่ เราต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 90 เปอร์เซ็นต์ และในระยะยาว

**★ ไวคอมอยู่เพราะเคอร์ฟิว**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ถ้าย้อนดูตัวเลขหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าสิ้นสุดสัปดาห์ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 383 ราย ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำลงมาก เพราะเมื่อนักข่าวมาศึกษาพบว่าตั้งแต่ประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 8-11 เม.ย. ระยะเวลา 9 วัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงชัดเจน จากนั้นต้องจับตาตัวเลขกันต่อไป ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. สถานการณ์ดีขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มก่อนผู้ติดเชื้อจากสนามมวยเป็นศูนย์แล้วเนื่องจากเราควบคุมได้จากมาตรการที่ออกมา และประชาชนให้ความร่วมมือจึงเกิดผลแบบนี้

**★ สบส.พร้อมดูแล อสม.เต็มที่**  
 ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงเพิ่มเติมสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า สบส.ได้ส่ง อสม.ประจำหมู่บ้านดำเนินการเคาะประตูบ้าน ด้านโควิด-19

สามารถคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วย ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วยความห่วงใย สบส.จึงมีแนวทางช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ อสม. ในการปฏิบัติค้นหาป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน ด้วยการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเสียชีวิต ทูพพลภาพอาหารช่วยเหลือ 240,000-400,000 บาท สูญเสียอวัยวะช่วยเหลือ 100,000-240,000 บาท บาทเจ็บป่วยต่อเนื่อง ช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ สบส.และบริษัทประกันภัย

**★ ป่วยโควิด-19 รักษาฟรีทุก รพ.**  
 นพ.ธเรศกล่าวอีกว่า ส่วนการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนั้น ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้รับสิทธิการดูแลรักษาฟรี ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 โดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.63 ที่มีการประกาศโรคติดต่ออันตราย ทั้งนี้ พบว่าภาคเอกชนยินดีแก้ปัญหาวิกฤติแห่งชาตินี้ไปด้วยกัน แม้ในบางพื้นที่ที่มีปัญหา สามารถติดต่อ สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยประสานงานให้ได้

**★ เอกชนหนุนทำ รพ.สนามเพิ่ม**  
 อธิบดี สบส.กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันจากรายงานสถานการณ์เตียงผู้ป่วยของ กทม.และปริมณฑล เมื่อวันที่ 11 เม.ย.63 พบว่า มีจำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด 1,973 เตียง ในจำนวนนี้เป็นของ รพ.เอกชน 1,040 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ไปอยู่ที่ รพ.เอกชน ประมาณ 339 ราย คิดเป็นร้อยละ 49 ของผู้ป่วยในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ประสานเตรียมเตียงความดันลบเพื่อต่อรอบใจหากสถานการณ์ช่วงเดือนเม.ย.จะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก โดยเอกชนได้เตรียมเตียงสนับสนุนภาครัฐแล้ว ไม่น้อยกว่า 400 เตียง นอกจากนี้ได้วางจุดกระจายเตียงในเครือข่าย รพ.เอกชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ อีกทั้งขณะนี้ออกเอกชนได้สนับสนุนการทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 1 แห่ง อยู่ย่านบางเขน และมีความสนใจที่จะทำ Hospital เพิ่มขึ้น ซึ่งจะให้กรุงเทพฯมีเตียงรองรับได้เป็นหมื่นเตียง

**★ มาตรการไทยได้ผลผู้ป่วยลด**  
 ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า วันที่มีผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เห็นผลของมาตรการที่ประเทศไทยออกมามีผล



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

แพร่ระบาดโควิด-19 เป็นที่น่าพอใจ สามารถควบคุมให้ผู้ป่วยลดลงแต่ยังประมาณไม่ได้ ต้องลดมาตรการที่ภาครัฐแนะนำ และผู้ที่เมื่ออาการทางเดินหายใจต้องป้องกันตนเองทันที แม้ว่ายังไม่ป่วยโควิด-19 แต่ในช่วงนี้ไม่น่ามีการระบาดใช้หน้ากากอนามัย ไอ น้ำมูก จาม ต้องรีบป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ

★ เตือนคนทำงาน รพ.ระวังติดเชื้อ

นพ. โสภณกล่าวอีกว่า ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่พบป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 พบว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วย อีกร้อยละ 20 เกิดจากการใช้ชีวิตแบบคนปกติ และอีกร้อยละ 20 มีความถี่ที่ระหว่าง 2 ปี ขยับข้างต้น ดังนั้นจะต้องตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่รวมกลุ่มในการรับประทานอาหารต้องแยก ต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้หน้ากากอนามัย N 95 ในการดูแลผู้ป่วย

★ เชื้อในไทยมี 3 สายพันธุ์

นพ. โสภณกล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,295 ราย กลับบ้านได้แล้ว 1,218 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 โดยอัตราการหายและกลับบ้านของผู้ป่วยไทย มีอัตราที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก และที่รักษาอยู่ส่วนใหญ่มีอาการไม่มาก ขณะนี้ในกรุงเทพมหานครมีเตียงรักษาจำนวนถึง 1,900 เตียง และถ้ารวมในต่างจังหวัดน่าจะมีความเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ได้พบข้อมูลจาก จ.ภูเก็ต ที่น่าสนใจ ในการตรวจหาผู้ป่วยรายใหม่เชิงรุกในชุมชน พบว่าทำให้พบผู้ป่วยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ดีขึ้น ซึ่งเน้นย้ำว่าการตรวจคัดกรองจะต้องทำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่วนคำถามเกี่ยวกับที่มาของเชื้อโควิด-19 นั้น ได้มีการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีพบเชื้อโควิด-19 ในไทยเป็นสายพันธุ์ A.2, B1 และ B1.4 ที่พบนำเข้าในต่างประเทศยังไม่ชัดเจนระดับความรุนแรงที่ต่างกัน โดยประเทศไทยได้ป้องกันและรักษาในมาตรการเดียวกัน ส่วนที่ถามว่าเชื้อโรคโควิด-19 จะอยู่ในน้ำได้ยาวถึง 10 วันนั้น ขอชี้แจงว่าเชื้อไม่น่าจะอยู่ในน้ำ แต่การกังวลถึงน้ำมูก น้ำลายจากการระคายเคือง ส่งเสียงมากกว่า ซึ่งส่งผลต่อการแพร่เชื้อและติดเชื้อมากกว่า

★ กักตัวศูนย์โควิด กทม. 104 ราย

ในส่วนของ กทม.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ควบคุม Local Quarantine กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่านจตุจักร เป็นสถานที่สำหรับกักกันและเฝ้าระวังผู้ที่ต้องสังเกตอาการ 14 วัน ตามหลักมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยศูนย์กักตัวโควิด-19 กทม.มีผู้ถูกกักตัวรวม 104 ราย แบ่งเป็นชาย 55 ราย และหญิง 49 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถูกกักตัวจะครบกำหนดกักตัว (14 วัน) ในวันที่ 16 เม.ย.นี้ จำนวน 77

ราย และในวันที่ 18 เม.ย. จำนวน 27 ราย และเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ได้ส่งตัวผู้ถูกกักตัว ราย ไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เนื่องจากมีปัญหาด้านหัวใจ มีอาการแน่นหน้าอก เคยมีประวัติการผ่าตัดโรคหัวใจ ทั้งนี้ผู้ถูกกักตัวรายดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่จะครบกำหนดกักตัววันที่ 16 เม.ย.63 และจากการกักกันและเฝ้าระวังพบว่ารายดังกล่าวยังไม่มีการใช้หรือติดเชื้อโควิด-19

★ 14 วันตรวจไม่พบเชื้อให้กลับบ้าน

ปลัด กทม.กล่าวอีกว่า ศูนย์ฯ จะทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ผู้ถูกกักตัวทั้ง 104 ราย อีกครั้งในวันที่ 14 เม.ย.นี้ หากมีผลเป็นลบ (Negative) ไม่พบเชื้อ และเมื่อครบกำหนดกักตัวจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยศูนย์ฯ จะออกหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วันให้กับผู้ถูกกักตัว หากพบว่าผู้ถูกกักตัวรายใดมีผลเป็นบวก (positive) หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันและเฝ้าระวังที่ศูนย์ฯ 14 วันอีกครั้ง ทั้งนี้ ศูนย์ฯ กักตัวโควิด-19 กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกผู้ถูกกักตัวทุกด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านการควบคุมและป้องกันโรค ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ควบคุม ขอให้ประชาชนและครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการกักตัวควบคุมโรคไม่ต้องเป็นกังวล เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันดูแลและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

★ สถานหากลุ่มเสี่ยง "มีสัปดาห์พญา"

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนั้น วันที่เดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.บันนังสตา แยกเป็นหมู่ 2 3 และ หมู่ 6

ด.บันนังสตา หมู่ 2 และ 3 ต.บาเจาะ โดย 4 ราย อายุระหว่าง 56-71 ปี ได้รับเชื้อจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีสัปดาห์พญาหมู่ 3 ด.บันนังสตา ช่วงวันที่ 11-13 มี.ค. ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้มาเชื้อไปแพร่กระจายตามหมู่บ้านต่างๆ มากที่สุด อีกรายอยู่ที่ หมู่ 3 ต.บาเจาะ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเดียวกับญาติ เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย แต่ญาติคิดดังกล่าวมีอาการปกติไม่ได้ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค ขณะที่นายธรรชาติช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เริงสมแทนหาผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีสัปดาห์พญาในช่วงดังกล่าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

★ สตูลพร้อมรับคนไทยจากมาเลย์

นายวีรวัฒน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เปิดเผยถึงกลุ่มคณะที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย 26 คน ก่อนหน้านั้นตรวจพบติดเชื้อ 15 คน ล่าสุดพบติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 17 คน อีก 9 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้อรอบที่ 2 ขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.สนาม อ.ละงู ด้านนายกองสตูล จันทราชนายอำเภอเมืองสตูล กล่าวถึงกลุ่มคนไทยตกค้างในประเทศมาเลเซียจะเดินทางเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรใน จ.สตูลในวันที่ 18 เม.ย. เบื้องต้นทราบว่ามีออกคนไทยรวม 800 คน จะทยอยเดินทางเข้ามา อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เตรียมสถานที่กักกันตัวไว้ 28 แห่ง สามารถรองรับได้กว่า 800 คน

★ เมืองคอนป่วยเพิ่มอีก 1 ราย

ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน์ พัดกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผย พบผู้ติดเชื้อรายที่ 8 เป็นหญิงวัย 49 ปี เป็นหลานสาวของผู้ป่วยวัย 74 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ซึ่งผู้ติดเชื้อรายล่าสุดอยู่ระหว่างรักษาตัวที่ รพ.บางขันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วย เป็นเครือข่ายอีกกว่า 20 ราย ในส่วนการติดตามตัวผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 10 คนแล้วเข้ามาในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ตามพบตัวทุกคนแล้ว นำมากักตัวที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดูอาการต่อไปแล้ว

★ สามิตัดเชื้อตามพยาบาล รพ.เลย

ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ. แลลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายที่ 4 เพศชายเป็นข้าราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และเป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เป็นพยาบาล รพ.เลย เจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คนมาเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งไปตรวจหาเชื้อแล้ว ข้อมูกับได้ส่งปิดบ้านข้างปลา ค.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย ภูมิสำเนาของผู้ติดเชื้อรายที่ 3 และ 4 รวมทั้งที่ทำงาน คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

จังหวัดเลย รวมไปถึงที่ทำการชั้น 4 ของ รพ.เลยชั่วคราวเพื่อมาเชื้อ

**★ สาวพริตตี้จากภูเก็ตติดโควิด**  
 ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 รายเป็นหญิง อายุ 34 ปี ทำงานเป็นพริตตี้สถานบันเทิงที่ จ.ภูเก็ต หลังหยุดทำงานขับรถกลับบ้านที่ อ.ศรีสงคราม จนมีอาการป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.ศรีสงคราม กระทั่งผลตรวจยืนยันติดเชื้อ เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของจังหวัด สำหรับกลุ่มเสี่ยง คือคนในบ้านรวม 3 คน

**★ รองผวจ.ปทุมฯแจงไม่ใช้กลุ่มติดเชื้อ**  
 ขณะเดียวกัน ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผวจ.ปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการศูนย์กักตัวระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งนายธีรวิชัย อังอัมพรวิไล นายกเทศมนตรี ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี แสดงความไม่พอใจที่นำผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศมากักตัวในโรงแรมย่าน ต.บางกะดี โดยยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้โรงแรมปทุมธานีเพลสเป็นสถานที่กักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศแต่ต้องเป็นชาวปทุมธานีเท่านั้น และนำคัดกรอง กักตัวระยะหนึ่ง ไม่ใช่ผู้ติดเชื้ออย่างแน่นอน ตนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวชุมชนบางกะดี ให้คลายวิตกกังวลต่อไป

**★ เขียนมวยปากน้ำสั่งเวรรายที่ 5**  
 ที่ รพ.เปาโลมโมเรียลสมุทรปราการ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชายชาว อ.เมืองสมุทรปราการ

วัย 56 ปี เป็นหนึ่งในเขียนมวยที่ไปชมการชกมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 00.40 น.วันที่ 12 เม.ย.แพทย์นำศพบรรจุใส่ถุงซิปล็อก 3 ชั้น มอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ นำไปส่งญาติที่วัดบางนางเกรง ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อทำพิธีศพก่อนฌาปนกิจในช่วงเย็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ญาติผู้ตายเปิดเผยว่า ผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และความดัน เริ่มมีอาการป่วยมีไข้ หนาวสั่น ขับรถไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง แพทย์รับไว้รักษาตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.กระทั่งเสียชีวิตนั้นเป็นผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายที่ 5 ของจังหวัด ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 74 ราย ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม

**★ ผอ.รพ.สมุทรปราการแจงไม่ติดเชื้อ**  
 วันเดียวกัน นพ.นำพล แคนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ออกสารชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าติดเชื้อโควิด-19 ช่วงปลายเดือน มี.ค. จนเป็นที่ตื่นตระหนกของเจ้าหน้าที่และประชาชนใน จ.สมุทรปราการ ว่าจากการรวบรวมผลการตรวจเพื่อเป็นการคิดเชื้อ ซึ่งทำซ้ำอีก 2 ครั้งติดกันจากรพ.ราชวิถี เมื่อวันที่ 29 มี.ค. และวันที่ 1 เม.ย.ยืนยันว่าไม่พบเชื้อทั้งสองครั้ง ดังนั้นทาง รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้นำส่งส่งตรวจของ นพ.นำพล เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2563 มาเทียบกับผลการตรวจของ รพ.ราชวิถี แล้วทำให้ทราบว่า นพ.นำพลไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและเสียใจที่ทำให้ นพ.นำพลถูกเข้าใจผิด ทำให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งและหน้าที่การงาน

**★ 200 รัสเซียรอกลับประเทศ**  
 ส่วนที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารระหว่างประเทศ Row T เมื่อช่วงสายวันที่ 12 เม.ย. ชาวรัสเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองคาสโนยาตส์ ประเทศรัสเซีย คักค้างในประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 200 คนมารอเช็คอินขึ้นเครื่องบินสายการบิน Ural Airlines เที่ยวบินที่ U6-8620 เที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำจากรัสเซีย จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับไปยังเมืองคาสโนยาตส์ ประเทศรัสเซีย ในเวลา 14.55 น. ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปของอาคารผู้โดยสารตกอยู่ในความเงียบเหงาราวงวง

**★ เร่งช่วยแรงงานไทยในมาเลเซีย**  
 ส่วนการช่วยเหลือคนไทยที่ยังคักค้างในต่างประเทศนั้น วันเดียวกัน นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลัมเปอร์ กล่าว ว่า สถานทูตรับทราบเรื่องที่มีรายงานข่าวแรงงานไทยร้านต้มยำกึ่งในมาเลเซีย 20 คน ประสบความยากลำบากเพราะร้านถูกปิด และยังไม่สามารถออกนอกที่กักได้ และประสานงานให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยขอให้คนไทยติดต่อหน่วยงานตามจุดนัดรับของที่แน่นอน นับแต่นายกรัฐมนตรี

มาเลเซียประกาศขยายเวลากារบังคับใช้คำสั่ง Movement Control Order (MCO) ออกไปจนถึงวันที่ 18 เม.ย. ส่งผลกระทบทต่อชุมชนไทย 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มแรงงาน โดยกลุ่มนักศึกษาไทยขณะนี้ยังเหลือประมาณ 250 คน ส่วนใหญ่ยังคงพักอยู่ในหอพัก สถานทูตได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยจัดส่งหน้ากอนามย ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาลดไข้ ส่วนนักศึกษาที่อยู่ในรัฐท่าวังไกล สถานทูตใช้วิธีการจัดส่งสิ่งของความช่วยเหลือทางไปรษณีย์ สำหรับกลุ่มแรงงานมีทั้งกลุ่มแรงงานที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำงาน ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วเช่นกัน ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดี

**★ นักร้องหนุ่มตักถ้ำในบาห์เรน**  
 นอกจากนั้น วันเดียวกัน ที่ประเทศบาห์เรน นายปริญา นาคศิริ หรือ "ปูกู วง XL Step" ศิลปินไทยชื่อดังเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า วันนี้นคนพร้อมด้วยกลุ่มคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศบาห์เรนด้วยความยากลำบากเนื่องจากการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีประกาศห้ามเครื่องบินจากทุกประเทศและผู้โดยสารเข้าประเทศไทยมาตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 4 เม.ย. จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23.59 น. ของวันที่ 18 เม.ย. ได้เดินทางขอเข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบาห์เรนเพื่อขอความช่วยเหลือให้ได้เดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากมีคนไทยอีกหลายร้อยที่อยู่นอกกระบวนการช่วยเหลือจากทางสถานทูต หลายคนมีใบเรื่องวีซ่าขาด เนื่องจากสถานทูตราชการปิดทั้งหมดและเกรงว่าหากต้องซื้อตั๋วกลับด้วยเงินสะสมก้อนสุดท้ายที่มี ก็จะไม่เงินเสียค่าปรับกรณีวีซ่าขาด และยังอีกกลุ่มใหญ่ที่ติดค้างอยู่ที่มีปัญหาทางกฎหมายกับประเทศที่นั้น

**★ วอนสถานทูตช่วยพาคนไทยกลับบ้าน**  
 นายปริญา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีต้องรวมตัวกันเพื่อความปลอดภัยท่ามกลางความยากลำบากในการดำรงชีพ สินค้า น้ำอาหารแพงกว่าเดิมหลายเท่า บางคนถูกไล่ออกจากห้องเช่าต้องไปอาศัยรวมกันขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดกลับไปเจอหน้าครอบครัว เงินที่เหลือเก็บติดตัวก็เพียงพอแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับ ซึ่งต้องชี้แจงมาอีกก่อนนำคานองหน้ากักนั้นหวังว่าทางสถานทูตจะให้ความช่วยเหลือประสานงานให้ได้โควตาบินกลับเข้าประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทั้งหมดเพราะในวันที่ 19 เม.ย. นี้ จะมีเที่ยวบิน GFO150 ของสายการบิน Gulf Air ที่จะนำคนไทยประมาณ 50-80 คน ที่ถูกเลื่อนไฟลท์บินมานานได้กลับประเทศ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

**เข้มกฏเหล็ก7วันอันตราย**  
**หวั่นสงกรานต์ติดโควิดพุ่ง**  
ไทยติดเชื้อใหม่เหลือแค่3ราย-ตายเพิ่ม3ศพ  
**‘บิ๊กตู่’ สุยตรวจด่าน-ห้ามขายเหล้าทั่วประเทศ**

“บิ๊กตู่” สุยสกัดไวรัสสมรณะ “โควิด-19” หามรุ่งหามค่ำ บุกตรวจด่าน  
เคอร์ฟิว-ด่านตรวจคัดกรองให้กำลังใจชุดปฏิบัติงาน พร้อมวัดไข้ให้ประชาชน  
ด้วยตัวเอง พอใจผลตรวจเยี่ยม สถานที่ยกตัว-สติประชาชนอยู่บ้าน ย้ำขอทุก  
คนเข้มงวดดูแลตัวเอง อย่าละเลย เว้น ร.ม.ว.ศ.ร. เข้าพบ ◆ สันต่อหน้า 2

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๒)

**โควิด** □ **ต่อจากหน้า 1**

ห้หรือรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ด้าน  
สภค.แดง ไทยพบติดเชื้อใหม่ลดลงเหลือ 33  
ราย สัปดาห์เพิ่ม 3 ศพ ซึ่งไทยมีผู้ป่วยใหม่ลด  
สะท้อนมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ผล-  
ประชาชนร่วมมือ แต่เฝ้าจับตา 7 วันอันตราย  
การระบาด “โควิด-19” ช่วงสงกรานต์ ผัง 77  
จังหวัดทั่วไทยร่วมมือคชช.แล้ว ขณะที่ผู้  
เชี่ยวชาญไวรัสฯ แจง “โควิด-19” ในไทย  
ระบาด “สนามมวย-คัมภีร์ทองหล่อ” เป็นสาย  
พันธุ์เดียวกัน มาจากอู่ต้น ประเทศจีน ไม่ใช่  
อิตาลี ล้นความรุนแรงไม่ต่างกัน ส่วน มท.2  
บึงกุ่มคว่นราธิวาส ช่วยคนไทยตกค้าง  
มาเลเซีย เหตุปิดด่านช่วง “โควิด-19” แพร่  
ระบาดช็อก แพทย์-พยาบาลทั่วโลก คิดเชื่อ  
ฟัง 2.2 หมื่นคน

○ **“บิ๊กตู่” ตรวจด่านเคอร์ฟิว**  
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  
แต่กลางคืนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เดินทางตรวจ  
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของตำรวจและทหารใน  
ช่วงเวลาห้ามประชาชนออกนอกสถาน  
(เคอร์ฟิว) ในพื้นที่นครบาลย่านบางลำพูและ  
นางเลิ้ง โดยไม่มีกรแจ้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้  
นายกฯ ได้สอบถามการปฏิบัติหน้าที่และการ  
ขอความร่วมมือจากประชาชนซึ่งตำรวจที่ประจำ  
ด่านได้รายงานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อยอย่างไรก็ตาม นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณ

และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้เข้มงวด  
กับแนวทางข้อกำหนดด้วยอย่างต่อเนื่อง อย่า  
วางใจ แม้ตัวเลขจำนวนผู้ป่วยใหม่ในแต่ละวัน  
จะเหมือนควบคุมได้

○ **ให้กำลังใจตำรวจ-ทหาร**  
นอกจากนี้ เพงเฟรชบุ๊ก “ลุงตู่สู้ไม่ถอย”  
โพสต์คำพร้อมข้อความระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์  
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับตำรวจ  
และทหารที่ด่านตรวจโดยระบุว่า นายกฯ เชื่อม  
ด้านตรวจ ตำรวจ-ทหาร ในพื้นที่ ตำรวจนครบาล  
ช่วงเวลาเคอร์ฟิว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่  
ทำงานจำนวนตำรวจนครบาลที่ออกปฏิบัติงาน  
จำนวนรถสัญจรผ่านซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอนุญาต  
และจำนวนผู้ถูกจับกุมที่ออกจากเคหสถานช่วง  
เคอร์ฟิว

○ **ขอบคุณคนไทยร่วมสู้โรค**  
ต่อมาช่วงเช้าเวลา 09.40 น. พล.อ.  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.  
กลาโหม เข้าปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อ  
ติดตามงานและสถานการณ์โควิด-19 โดยได้  
กล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปหลังออกข้อกำหนดและ  
ขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมที่ต้องอยู่  
ร่วมกันเหมือนประเพณีสงกรานต์ที่ปฏิบัติสืบ  
ต่อกันมาและในนี้ขอให้เลื่อนออกไปก่อน ว่า  
ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกันช่วยเหลือ  
กันอย่างดี ไม่กระทำการอะไรที่จะส่งผลให้เกิด  
การแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้รับทราบสถิติ  
การอยู่บ้านที่นำพ้อใจรวมไปถึงการปฏิบัติตัว  
ภายในบ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุด้วยหลายครอบ

ครัวมีแนวทางแสดงความเคารพผู้สูงอายุแทน  
การรดน้ำดำหัว ในรูปแบบที่ปลอดภัยสามารถ  
แสดงความรักความห่วงใยได้อย่างเหมาะสมกับ  
สถานการณ์ นอกจากนี้ที่สำคัญคือ ทหาร ตำรวจ  
พลเรือน และบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข  
ที่ระดมสรรพกำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุด  
กำลัง แม้เหน็ดเหนื่อย ก็ไม่ย่อท้อ

○ **ขอเข้มงวดดูแลตัวเอง**  
“ในช่วงเวลานี้หากเราละเลย ไม่รวมใจ  
กันทำหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือกัน ทำตามแนว  
ปฏิบัติข้อกำหนดและมาตรการอย่างเข้มขัน เรา  
จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เราเคยเป็น เคยทำได้  
ยากขึ้น และอาจไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตตาม  
ปกติอีกได้และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ขออย่าว่าทุก  
คนที่เข้มเท ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อเพื่อรักษาทุก  
ชีวิต และเป็นเหมือนการคัดเลือชีวิตพวกเราจาก  
โรคร้ายนี้จะสูญเปล่าในทันที จึงขอให้ประชาชน  
ช่วยกันแบบนี้ เข้มขันแบบนี้ไปก่อน ความ  
ปลอดภัยของสุขภาพทุกคนขึ้นอยู่กับความร่วม  
มือและการปฏิบัติตนของทุกคน” นายกฯ กล่าว

○ **พอใจผลตรวจสถานกักตัว**  
นายกฯ กล่าวอีกว่า จากการเดินทางไปตรวจ  
เยี่ยมสถานที่กักกันตัว (State Quarantine)  
และออกตรวจการทำงานของด่านตรวจในช่วง  
เวลาเคอร์ฟิว คนมีความพอใจและขอบคุณทุก  
คนที่ให้ความร่วมมือ และรับทราบข้อคิดขัดและ  
ความต้องการของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ซึ่งได้นำไปหารือ สั่งการเพื่อแก้ไขโดยทันที เช่น  
การขออยู่ห้องละ ๒ คนของผู้ที่ต้องกักกันสอบ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (อ่านต่อหน้า ๒)

สวนโรค ที่ได้นำไปสู่การแก้ไขในบางสถานที่ได้ แล้วการเข้าให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราในช่วง เฮอร์ฟิว ก็เช่นกัน

○ **เรียก รว.ศ.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ.**  
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ เรียกนายณัฐพร พล ที่ปลูวรรณ รว.ศ.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ. (ศ.ภ.) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คาดการณ์ว่านอกจากนายกรัฐมนตรี จะหรือ ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ที่อาจมีคนรวมกลุ่มกันมาก แล้ว คาดว่าจะมีหรือถึงปัญหาการเปิดรับสมัคร นักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงวันที่ 3-12 พ.ค. นี้ เนื่องจากมีการเลื่อนการรับสมัคร ดังกล่าวออกไปก่อนหน้า เพื่อลดปัญหาการรวม ตัวกันของนักเรียน รวมถึงจะมีการหารือถึงผล กระทบระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษาหลังมี เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. นี้ด้วย

○ **ห่วงเรียนระบบออนไลน์**  
นายณัฐพร พล ที่ปลูวรรณ รว.ศ.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ. ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า นายฯ ได้สอบถามถึงเรื่องการจัดซื้อแท็บเล็ต โดยตน รายงานไปว่า ศ.ภ. ไม่ได้จัดซื้อแท็บเล็ต ดังกล่าว แล้ว เพราะมีทางเลือกอื่นที่ดำเนินการได้จำนวนมาก อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องดังกล่าว มีช่องโหว่ ดูไม่เหมาะสมในขณะนี้ พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ สอบถามเรื่องการสอนออนไลน์ ถ้าจำเป็นจะดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งยืนยันว่า ดำเนินการได้ โดยจะหารือกับมูลนิธิการศึกษา ทางไกลบ้านควาเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร.ว.ง.ง.ง.ง.ง.ง. เพื่อเตรียมการ เนื่อง จากจะใช้นโยบายของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลดัง กล่าว เป็นหลัก หากต้องเรียนออนไลน์ โดยวันที่ 16 พ.ค. จะมีการทดลองระบบก่อน และวันที่ 1 ก.ค. พื้นที่ไหนเรียนรูปแบบปกติได้ก็ใช้รูปแบบปกติ พื้นที่ไหนเรียนรูปแบบปกติไม่ได้จะ เอาริธีการเรียนออนไลน์เข้าไปเสริม

○ **รุดเยี่ยมด้านตรวจคัดกรอง**  
ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามงานและ การกิจที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไป ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ State-Quarantine โรงแรม อีลีแกนซ์ แอร์พอร์ต โฮ เทล (Elegant Airport Hotel) ซึ่งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไร คิดขัด ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี ยังมีห้อง เหลือไว้รองรับผู้เข้าพักอยู่ จากนั้นไปตรวจ เยี่ยมด้านตรวจคัดกรองของ สน.อุดมสุข เพื่อ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มขัน และย้ำให้ยึดตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เมื่อเจ้าหน้าที่รายงานว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวว่า “น่า รักจะตายไปคนไทย” โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ตรวจวัดไข้ประชาชนด้วยตนเองพร้อม ทักทายและโบกมือให้กับประชาชนที่เดินทาง ผ่านไปมาขณะที่ประชาชนบางส่วนได้ลด กระจกเพื่อให้กำลังใจและขอจับมือ ขณะที่ นายฯ กล่าวขอบคุณที่ว่า “เขาห้ามจับ”

○ **ทั่วโลกติดเชื้อ 1.7 ล้านคน**  
ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุ โยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ใน 208 ประเทศ 2 เขต บริหารพิเศษ 2 เรือสำราญนั้น พบว่า ผู้ติดเชื้อ ยืนยันทั่วโลก 1,780,314 ราย ผู้ป่วยอาการ รุนแรง 50,592 ราย ผู้ที่เข้ารับการรักษาหาย แล้ว 404,031 ราย เสียชีวิต 108,827 ราย โดย ประเทศสหรัฐ ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็น อันดับ 1 คือ 532,879 ราย ผู้เสียชีวิต 20,577 ราย รองลงมาคือสเปน 163,027 ราย อิตาลี 152,271 ราย ฝรั่งเศส 129,645 ราย เยอรมนี 125,452 รายตามลำดับ

○ **ไทยป่วยใหม่เหลือ 33 คน**  
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ประเทศที่มี ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคืออินเดีย ที่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 8,446 ราย ขณะที่ ประเทศในอาเซียน มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อ 4,530 ราย ตามด้วย ฟิลิปปินส์ 4,428 ราย อินโดนีเซีย 3,842 ราย แต่โดยรวมถือว่ากลุ่ม ประเทศอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 47 มีจำนวนผู้ ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,551 ราย ใน 68 จังหวัด โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ผู้ที่เข้ารับรักษา หายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วยังอยู่ที่ ยอดรวม 1,218 ราย มีผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย ทำให้ มีผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 38 ราย

□ **อ่านต่อหน้า 11**

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๑)

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 2

### ○ เชนไวรัสมรณะอีก 3 ศพ

ผู้เสียชีวิต 3 รายใหม่นั้นรายแรกเป็นชายไทยอายุ 74 ปีมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและไขมันในเลือดสูง มีประวัติไปตลาดนัดและคนในบ้านรวมกลุ่มกันในบ้านพัก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา และเข้ารับการรักษาอาการไขสูง ปวดเสียดท้องถ่ายเป็นอุจจาระสีดำ ที่ รพ. ใน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 เม.ย. และเสียชีวิตในวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา รายที่ 2 เป็นหญิงอายุ 65 ปีมีโรคอ้วนและไขมันในเลือดสูง มีประวัติการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.สุพรรณ ระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. ที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจที่ รพ. ใน จ.สุพรรณ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยได้รับยาไปปรับปรนทานที่บ้านแต่ต่อมามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น เมื่อวันที่ 2 เม.ย. และมีระดับความรู้สึกตัวลดลง จากนั้นกลับมา รพ. เดิมอีกครั้งซึ่งแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมกับส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ และผู้ป่วยมีอาการแย่งเรื่อยๆ จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา รายที่ 3 เป็นชายอายุ 44 ปี รับการส่งตัวจาก รพ. เอกชนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ผู้ป่วยมีอาการหนัก

ตั้งแต่แรกแพทย์รักษาด้วยยาหลายขนาด แต่ปรากฏว่าอวัยวะภายในของผู้ป่วยล้มเหลวหลายส่วน ต้องมีล้างไตหลายครั้งแต่อาการยังไม่ดีขึ้น กระทั่งเสียชีวิตเมื่อเช้านี้

### ○ กรุงเทพฯติดเชื้อมากสุด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 2,551 ราย ใน 68 จังหวัด กรุงเทพฯ มีมากที่สุด 1,294 ราย จ.ภูเก็ต 176 ราย นนทบุรี 148 ราย สมุทรปราการ 106 ราย ชลบุรี 82 ราย ปัตตานี 77 ราย ขอนแก่น 76 ราย สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 ราย และปทุมธานี 33 ราย ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยยังมี 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตรัง น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนองบัวลำภู และอ่างทอง ขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี กรณีของผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 33 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ 14 ราย รองลงมาคือยะลา 5 ราย ภูเก็ต 4 ราย ปัตตานี 3 ราย นราธิวาส 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย เลย 1 ราย ชลบุรี 1 ราย นครศรีธรรมราช 1 ราย ทั้งนี้กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย แบ่งเป็นผู้ที่มีสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยเก่า 17 ราย ผู้ที่สอบสวนสวนที่ภของโรค 4 รายคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 7 ราย ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงทั้งกรณีผู้ทำงานในสถานที่แออัด หรือใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ 1 ราย ผู้ไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย รวมถึงผู้ที่ป่วยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าอยู่ในสถานที่กักกันโรคของรัฐ 2 ราย

### ○ พ.ร.ก.ถูกเนินท่ายอดลด

โฆษก สบค. กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยเรตต้องอ่าการติดก แม้นตอนนี้แต่จะดีขึ้นจากกรณีที่มีผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย แต่เราต้องยืนระยะยาว ส่วนเหตุผลที่ภาพรวมดีขึ้น เพราะเรามีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงได้รับความร่วมมือจากประชาชน มีการควบคุมได้ดีคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสู่ระบบการตรวจและกักกันโรคซึ่งแสดงให้เห็นโดยรวมว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาได้ผลดีกราฟตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างชัดเจน

### ○ จับฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 926 ราย

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวไว้ในเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ทุกคนทำตามคำแนะนำของรัฐบาลในการอยู่บ้านหากกักตุนยรู้คุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้กราบไหว้ในระยะ 2 เมตรไม่มีการรดน้ำอวยพรเพราะน่าจะเป็นพาหะนำเชื้อได้ ขณะที่ด้านความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความ

มั่นคง (สปม.) รายงานสถานการณ์ภายหลังการประกาศเคอร์ฟิว โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. ได้รับข้อมูลขึ้นใจที่พบว่า มีคนฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานจำนวนลดลง โดยมี 926 ราย ขณะที่มีการชุมนุมมั่วสุม 58 ราย ซึ่งก็ลดลงเช่นกัน สำหรับการฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานพบว่ามีฐานความผิดฐานเดิมฐานมากที่สุด โดยต้องได้รับโทษทางกฎหมายต่อไป ขณะที่ในช่วงอีกวันนี้ (11 เม.ย.) นายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และดูแลการทำงานในด้านหน้าขามวิกาลเพื่อเห็นสภาพการทำงานจริงและเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานสภาพปัญหา ซึ่งนายกฯทำหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องลงพื้นที่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน

### ○ เริ่มคุมแพร่ระบาดโรคได้

เมื่อถามว่า เหตุผลที่พบผู้ติดเชื้อลดลง แสดงว่ามีคนติดเชื้อจากกลุ่มสนามมวยครบแล้วใช่หรือไม่ หรือมาตรการของรัฐได้ผลดี นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า มีประเมินติดตามทุกวันที่วันนั้นตัวเลขและสถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะหลังประกาศเคอร์ฟิวมาจนถึงวันที่ 12 เม.ย. พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปเรื่องตัวเลข เช่นเดียวกับการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ทั้งนี้เมื่อไปดูรายละเอียดพบว่าผู้ป่วยรายใหม่ ที่พบจากกลุ่มก่อนสนามมวยลดลง โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มก่อนสนามมวยเป็นศูนย์กลางควบคุมได้ดีเช่นเดียวกับกลุ่มก่อนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 158 ราย ที่เมื่อเข้าระบบกักตัวก็สามารถคุมได้อย่างดี ดังนั้นยืนยันว่าเป็นผลมาจากมาตรการต่าง ๆ ที่เข้มขึ้นขึ้นและทุกอย่างเกิดผลเพราะประชาชนให้ความร่วมมือสำหรับมาตรการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นล่าสุดมีรายงานว่า มี 73 จังหวัดประกาศห้ามขายสุราแล้วซึ่งหลายคนก็อยากให้เลิกดื่มสุราไปเลยส่วนตัวก็อยากให้เป็นเช่นนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือขอความร่วมมือประชาชนงดสังสรรค์สังสรรค์ซึ่งทุกคนจะเป็นส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้

### ○ จับตาวันอันตรายโควิด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวข่าว่าเทศกาลสงกรานต์คร่น้ำหรือเล่นน้ำไม่ได้เลยในทุกพื้นที่ รวมถึงในบ้านด้วยโดยต้องเห็นใจตำรวจสอดส่องทุกบ้าน จึงขออย่าทำ ซึ่งเจตนากฎหมายไม่ได้ต้องการไปจับแต่การเล่นน้ำจะเป็นการนำพาเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะน้ำจากสายยางพุ่งไกลกว่า 2 เมตรละอองฝอยที่เกิดจากสารคัดหลั่งก็จะแพร่กระจายผ่านน้ำไปได้ ดังนั้นปีนี้ เป็นสงกรานต์ที่ 7 วันอันตรายของภาวะระบาดโควิด-19 ด้วยที่เราต้องมาลุ้นตัวเลข หากวันนี้พุ่งขึ้นลดลงก็จึงอย่าไปลุ้นเหมือนช่วง 7 วันอันตรายของอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์และสู้กับตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยซึ่งการติดเชื้อในบ้านมีความเสี่ยงสูงมาก จึงขอให้หยุดการเล่นน้ำ ห่างไกลคนที่รักห่างโรค แต่ใจยังรักกัน ขอให้งดรดน้ำ จดเล่นน้ำดื่มที่กิจกรรมต่าง ๆ และห้ามพระแทนโดยมีการวันระยะและใช้ขันส่วนตัว

### ○ ทัวประเทศงดขายเหล้า

ขณะที่ ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (สบ.มท.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ผวจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิจารณาออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีรายละเอียดวันและจังหวัดดังนี้ 1.เปิดถึงวันที่ 15 เม.ย. 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง หนอง บึงกาฬ และกระบี่ 2. ปิดถึงวันที่ 16 เม.ย. 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ยะลา พิจิตร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา เชียงราย และ





# เตลิวีฬ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๑)

**○ พ่อแม่ลูกติดเชื้อโควิด-19**  
 ที่ จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ว.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริเวณจุดสกัดและด่านต่าง ๆ ในพื้นที่ ว.ชุมแสง พร้อมสั่งปิดชุมชนแสงชะวาลย์ ภายหลังพบประชาชน นวมชนดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 ถึง 3 ราย เป็น พ่อแม่และลูก ทั้งนี้ ผวจ.นครสวรรค์ สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งด่านและปิดทางเข้า-ออก ชุมชนแล้วทั้งหมด 4 จุด โดยห้ามบุคคลในชุมชน ออกนอกพื้นที่ พร้อมทั้งห้ามบุคคลอื่นเข้าใน ชุมชนเป็นระยะเวลา 14 วัน

**○ นครพนมพบป่วยรายที่ 2**  
 ที่ จ.นครพนม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยสำนักงาน สาธารณสุข อำเภอศรีสงคราม ยืนยันตรวจพบ ผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นรายที่ 2 ของ นครพนม พบว่า เป็นหญิง อายุ 34 ปี ทำงาน ปีนพริตต์ ในสถานบันเทิง ที่ จ.ภูเก็ต หลัง หยุดพักงานได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพียงคนเดียว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เพื่อกลับ ภูมิลำเนาบ้านคอนดอน หมู่ 12 ต.บ้านเอื้อง ว.ศรีสงคราม กระทั่งป่วย เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.อำเภอศรีสงคราม ก่อนแพทย์เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ศูนย์วิทยา ศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และมีผลยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นทีมคัดกรองนำตัวผู้ ป่วยส่งไปรักษาต่อที่ รพ.นครพนม พร้อมนำ บุคคลใกล้ชิดทั้งหมดที่สัมผัส และหลาน กักตัว 14 วัน เฝ้าระวังโรค

**○ ปากน้ำตายเป็นรายที่ 5**  
 ที่ จ.สมุทรปราการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็น ชาย 1 ราย อายุ 56 ปี พักอาศัยอยู่ที่ ต.บาง เมือง อ.เมือง เขารักษาตัวที่ รพ.เอกชนแห่ง หนึ่ง ในสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. และ เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไล่ทำการห่อร่างผู้เสียชีวิตด้วยถุงซิปลาสติก หนา 2 ชั้น นำใส่โลงศพ ก่อนญาติจะนำร่างไป ประกอบพิธีและฌาปนกิจทันทีที่วัดแห่งหนึ่ง ในเขต อ.เมือง ซึ่งผู้เสียชีวิตเดินทางไปดูมวย ที่สนามมวยคูนพินวันเดียวกับที่ ดารานักร้อง ชื่อดัง แมททิว ดิน ไปดูมา สำหรับผู้เสียชีวิต ด้วยเชื้อโควิด-19 รายนี้ ถือว่าเป็นรายที่ 5 ของ จ.สมุทรปราการ

**○ แมสก์ผ้าช่วยพระ-ชาวบ้าน**  
 ที่ จ.สุพรรณบุรี บริเวณ วัดสาละ อ.บางปลาม้า นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ. สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำ หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และถวายหน้ากากผ้าให้ แก่ผู้แทนคณะสงฆ์อำเภอ 9 อำเภอ โดยพระ มงคลกิตติวิบูลย์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ นายนิมิต ผวจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น มีพระครูโสภณคุณากร เจ้าคณะอำเภอ บางปลาม้าประธานฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจิตอาสาร่วมทำ หน้ากากผ้าทั้งสิ้น 12,800 ชิ้น นำไปมอบให้พระ กิษุสามเณรตามวัดต่าง ๆ 592 วัด 8,936 ชิ้น และประชาชนในพื้นที่ 5,400 ชิ้น นอกจากนี้ พระครูโสภณคุณากร ได้มอบเงินสนับสนุน 5 แสนบาท ให้กับ รพ.รามาริษีอีกด้วย

**○ หมอทั่วโลกป่วย 2 หมื่นคน**  
 ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศ องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เผยแพร่ผลสำรวจ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ใน 52 ประเทศจากหลายภูมิภาคบนโลก ท่ามกลาง วิฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า นับ ตั้งแต่มียืนยันผู้ป่วยคนแรกในจีน เมื่อปลาย เดือน ธ.ค. ปีที่แล้วจนถึงวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา ดับเบิลยูเอชโอได้รับข้อมูลการติดเชื้อและล้ม ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ อย่างน้อย 22,073 คน อย่างไรก็ตาม ดับเบิลยูเอชโอ มีความกังวลว่าสถิติการติดเชื้อ และล้มป่วยในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ใน วิฤติโรคระบาดครั้งนี้ อาจมีจำนวนเยอะกว่านี้ มากเนื่องจากสถิติที่มีการส่งให้กับดับเบิลยูเอช โอ ยังไม่ได้รับรวมข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ

**○ ทรัมป์ประกาศภัยพิบัติ 50 รัฐ**  
 ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ดำรงรัฐ ลงนามในคำสั่งอนุมัติเมื่อวันเสาร์ (11 เม.ย.) ตามเวลาในท้องถิ่น ให้รัฐไวโอมิง เป็นเขตภัย พิบัติ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คำสั่งนี้ ทำให้ทุก 50 มลรัฐ รวมทั้งเขตปกครอง และดินแดนโพ้นทะเล ซึ่งประกอบด้วย กรุง วอชิงตัน ดี.ซี. หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ เกาะกวม และเครือรัฐเปอร์โตริโก ส่วนแต่เป็นเขตภัยพิบัติ จากไวรัสสมรณะ ยกเว้นเพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ ประกาศคือ ดินแดนอเมริกันซามัว

**○ นักร้องไทยตกค้างบาหลีเรณ**  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ นายเดชะ ทับทอง ประธานมูลนิธิริ้วรอยใจ โฟสต์ข้อความระบุว่า มีนักร้องชื่อดัง ปู่- ปริญญา นาคศิริ หรือ “ปู่ก วงเอ็กซ์แอลสเต็ป (XL Step)” เจ้าของเพลงดัง “เมื่อน้อยใจ” ปัจจุบันทำงานเป็นนักร้องอยู่ที่โรงแรมย่านจูป เฟร์ กรุงมานามา ประเทศบาหลีเรณ ต้องติดค้าง อยู่ในประเทศบาหลีเรณนานนับเดือน เนื่องจาก เที่ยวบินกลับไทยถูกเลื่อนและยกเลิกมาตลอด นอกจากนี้ยังมีคนไทยหลายร้อยชีวิตตกค้างจาก การปิดน่านฟ้าไทยอีกด้วย พยายามประสาน สถานทูตไทยประจำกรุงบาหลีเรณเพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบเรื่อง การช่วยเหลืออยู่.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ตาย 2 หมื่นศพ / บ่าย 5 แสน**  
**สำหรับเจ้าเศร้า**  
**อันดับ 1 โลก - ส่งเวทย์โควิด**  
**จีนพบติดเชื้อใหม่ 99 คน**  
**อังกฤษตายใกล้ 1 หมื่นราย**  
**อิเหนาสั่งยกระดับคุมเข้ม**

สหรัฐมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 20,000 คน และผู้ป่วยสะสมเกินกว่า 500,000 คน ถือเป็นสถิติสูงที่สุดในโลก ด้านรัฐบาลจีนรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ 99 คน ภายในวันเดียว ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว และเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ในขณะที่ทางการรัสเซียยืนยันคุมเชื้อร้ายได้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ▶▶ ต่อ : สหรัฐ - หน้า 10

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

เหตุน้ำฟ้าเชื้อกระจาย ซึ่งพ.ร.ก.ได้ผล แต่ปัญหาต้มสุราฟุง มท.ศบค.สรุป 76 จว. ประกาศงดขายแอลกอฮอล์ ปิดร้านเหล้า เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวันระบุว่า วันนี้ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 ราย และเจอในสถานที่กักตัวของรัฐในจ.นราธิวาส ที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียอีก 2 รายป่วยสะสม 2,551 ราย ใน 68 จังหวัด หายป่วยสะสม 1,218 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย

### ตายเพิ่ม 3 ราย รักษาหาย 1.2 พัน

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 36 เป็นชายไทย อายุ 74 ปี มีโรคประจำตัวเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติไปตลาดนัด มีการรวมกลุ่มกันในบ้านมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจ.นครศรีธรรมราช จากนั้นวันที่ 7 เมษายน เข้ารักษาตัวอีกรอบ มีไข้สูง 39.4 องศาเซลเซียส ถ่ายสีด้าเพราะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ผลตรวจออกมายืนยันเป็นโควิด-19 ต่อมาวันที่ 8 เมษายน อาการแยลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตวันที่ 11 เมษายน รายที่ 37 เป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี มีโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางคือ วันที่ 20-26 มีนาคม ไปเยี่ยมญาติที่ชุมพร ส่วนวันที่ 27-31 มีนาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย เพลีย จากนั้นวันที่ 1 เมษายน เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจ.ชุมพร และวันที่ 2 เมษายนมีอาการหอบมากขึ้น รู้สึกตัวลดลง จึงกลับมารักษาที่โรงพยาบาลเดิม รายนี้ถือว่าเข้ารับการรักษาตัวช้า แพทย์ต้องใช้เครื่อง

ช่วยหายใจ ผลตรวจออกมาเป็นโควิด-19 อาการแยลงเรื่อยๆ จนเสียชีวิตวันที่ 11 เมษายน และรายที่ 38 เป็นชายไทยอายุ 44 ปี ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับ รักษาโดยให้ยาหลายขนาน แพทย์พยายามดูแลทุกระบบในร่างกายแต่ด้วยวัยชราหลายส่วน ต้องล้างไตหลายครั้ง แต่ไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในวันที่ 12 เมษายน

### ข่าวดียอดป่วยลดแต่อย่าการ์ดตก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า เมื่อเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย รู้สึกดีใจมาก ถือเป็นข่าวดีในเทศกาลปีใหม่ไทยที่ตัวเลขค่อนข้างลดลง แต่สถานการณ์ทั่วโลกยังไม่น่าสบายใจ ประเทศต่างๆ และรอบข้างเรายังน่ากังวลอยู่ เพราะมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,780,314 ราย เสียชีวิต 108,827 ราย ส่วนประเทศกลุ่มอาเซียน มีตัวเลขที่น่ากังวล โดยมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 184 ราย ฟิลิปปินส์ 233 ราย สิงคโปร์ 191 ราย อินโดนีเซีย 330 ราย ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิต สิงคโปร์ 8 ราย อินโดนีเซีย 327 ราย ฟิลิปปินส์ 247 ราย มาเลเซีย 73 ราย ส่วนประเทศใหญ่ๆ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงอยู่ ส่วนฝั่งเอเชีย อินเดียและญี่ปุ่นมีผู้ป่วยรายใหม่พุ่งขึ้นสูงมาก ๆ ที่มีคำถามว่าเราจะเปิดประเทศและสามมบินเมื่อไร ต้องดูกราฟเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ จะดูแลคนในประเทศกับเศรษฐกิจอะไรต้องมาก่อนหลัง ตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวบอก “การ์ดเราห้ามตก ภาษามวยใช้คำว่าต้องยกการ์ดเอาไว้อยู่ แม้จะดีใจทำคะแนนได้ดี 33 แต้ม แต่ต้องยืนระยะยาว เพราะไม่ได้หมดยกพุงยังมีมารีนี่ ดังนั้นเราต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 90% และในระยะยาว” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

### ผลใช้พรก.ติดเชื่อสนามมยศูนย์

และว่า หากย้อนดูตัวเลขหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงสุดสัปดาห์ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 383 ราย ถือเป็นตัวเลขที่ดีเยี่ยม เมื่อเรานำตัวเลขดังกล่าวมาศึกษาพบว่า ตั้งแต่ประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 11 เมษายน

เป็นระยะเวลา 9 วัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงชัดเจน มีเลขสามหลักแค่ 2 วันคือ วันที่ 5 เมษายน กับวันที่ 8 เมษายน โดยวันที่ 8 เมษายน มีถึง 42 คน ที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย จากนั้นต้องจับตาตัวเลขกันต่อไป และถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.สถานการณ์ดีขึ้น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อจากสนามมวยเป็นศูนย์แล้ว เนื่องจากเราควบคุมได้จากมาตรการต่างๆ ที่ออกมา และประชาชนให้ความร่วมมือ จึงเกิดผลแบบนี้

### นายกฯลงพื้นที่ตรวจเคอร์ฟิว

สำหรับผลปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 11 เมษายน ต่อเนื่องเช้าวันที่ 12 เมษายน มีผู้ฝ่าฝืนออกจากเคหสถาน 926 คน ลดลงจากเมื่อวาน 139 คน ขุนนวม มั่วสุม 58 คน ลดลงจากเมื่อวาน 51 คน เป็นข้อมูลที่ดีขึ้นใจ เพราะตัวเลขลดลงดีต่อสุขภาพท่านด้วย แต่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าความผิดส่วนใหญ่มีเรื่องดื่มสุร่าจำนวนมาก และเมื่อคืนวันที่ 11 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว ไปรับฟังปัญหาและดูสภาพที่แท้จริง

### ประกาศ 7 วันอันตรายลดโควิด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประชาชนสงสัยวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ ทำอะไรหรือห้ามทำอะไรบ้าง นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ฝากประชาสัมพันธ์ว่า การรณรงค์ของพรผู้ใหญ่ การเล่นน้ำไม่ว่าจะกี่คน รวมถึงการเล่นน้ำในบ้านก็ไม่สามารถทำได้เลย เพราะการเล่นน้ำอาจนำพาเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งได้ สำหรับ 7 วันอันตรายที่เคยนับเป็นเรื่องอุบัติเหตุกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชิดเส้นตาย 7 วันอันตรายของการระบาดของโควิด-19 ด้วยเหมือนกัน ส่วนการสงกรานต์ขอ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๐)

ให้รักษาระยะห่าง ใช้ภาชนะหรือขันรูดน้ำที่เป็นส่วนตัว และทยอยกัน ออกรอกันหนาแน่น

ถามต่อว่า เหตุใดจึงไม่ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในการประชุมวงเล็กเช้าวันนี้ ได้สรุปตัวเลขจังหวัดที่ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว แต่ถึงแม้จะยังไม่ครบทุกจังหวัด แต่ก็ขอความร่วมมืออย่าไปตั้งวงก๊งเหล้า ขอให้ลดน้อยลง

**คนไทยมีศัตรูเดียวกันคือไวรัสโควิด**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวตอนท้ายของการแถลงข่าวด้วยว่า หลายประเทศใช้ชีวิตร่วมพลังความร่วมมือของประชาชน เช่น จีนที่ก้าวผ่านแล้ว และกำลังไปช่วยคนอื่น ตนอยากเห็นภาพอย่างนี้ในประเทศไทยที่เรารวมพลังกันแล้วเราก้าวผ่าน จากตัวเลขลดลงที่เราเป็นอยู่ ตนเชื่อมั่นความเก่งระดับจังหวัด ต่อไปจะมีภาพระดับตำบลชุมชน ครอบคลุมครัวต่างๆ ขึ้นมา และเนื่องในวันครอบครัว แม้จะห่างทางร่างกาย แต่ความผูกพันที่ดีของสังคมยังมี เป็นกำลังใจที่ดีเพื่อที่จะเราจะก้าวผ่านไป มันจะอยู่กับเราก็เดือนไม่รู้ ตอนนี้เราไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ศัตรูร่วมมือกันของเราคือเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เราต้องต่อสู้ร่วมกัน และชนะมันที่สุด

**เพิ่มรพ.สนามอีก 1 แห่งย่านบางซื่อ**

ด้านนพ.รศ.กรรณิการ์ อธิบดี กรรมการสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่กระทรวงสาธารณสุข โดยระบุบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโครงการอสม.เกาะประตูปัน ที่เริ่มตั้งแต่ 2 มีนาคมเป็นต้นมา โดยลงพื้นที่เยี่ยมให้ความรู้ ความเข้าใจ ติดตามกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ 2-26 มีนาคม ดำเนินการเกาะประตูปันได้ถึง 3.3 ล้านหลังคาเรือน ช่วงวันที่ 27 มีนาคม-11 เมษายน พบตัวเลขผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ต้องกักตัว 14 วัน อสม.ลงพื้นที่เกาะประตูปันเพิ่มอีก 8 ล้านหลังคาเรือน รวมเป็น 11.8 ล้านหลังคาเรือน พบกลุ่มเสี่ยงต้อง

เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศถึง 59,178 คน และกลับจากทม.ถึง 463,756 คน รวมถึงเป็นที่กลุ่มที่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง สนามมวย สถานบันเทิง 137,916 คน เป็นผลงานที่มีส่วนสำคัญช่วยดูแลติดตาม และควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่

นพ.รศ.กล่าวต่อว่า นอกจากมีภาคเอกชนประสานเตรียมเตียงเพิ่ม เพื่อรองรับสถานการณ์ช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกกว่า 40 เตียง เพื่อสนับสนุนภาครัฐ และเตรียมออกประกาศโรงพยาบาลสนาม โดยภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมอีก 1 แห่ง ย่านบางซื่อ และมีโรงแรมอยากเข้าร่วมนับหมื่นเตียง สำหรับการเบิกจ่ายเงินรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ถือเป็นภาระเงินผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและเฉลิมสิทธิ์การรักษาภายหลัง

**นายกฯถกสภค.งดเล่นสงกรานต์**

ส่วนความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายฯเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล และได้ประชุม สภค. เพื่อติดตามสถานการณ์ นายฯกล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปหลังออกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกันเหมือนประเพณีสงกรานต์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และปีนี้ขอให้เลื่อนออกไปก่อนพร้อมกันนี้ นายฯยังขอร้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือไม่ทำสิ่งที่จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มต่างๆ รับทราบสถิติการอยู่บ้านที่นำพอใจ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวภายในบ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุ หลายครอบครัวได้มีแนวทางแสดงความเคารพผู้สูงอายุแทนการรดน้ำดำหัว ในรูปแบบปลอดภัย แสดงความรักความห่วงใยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

# มั่นคง ครองไป ครองมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๑)

## โควิด

นอกจากนี้ ที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พลเรือน และบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ที่ระดมกำลังร่วมปฏิบัติหน้าที่สุดกำลัง แม้เหน็ดเหนื่อย ก็ไม่ย่อท้อ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโควิด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอื่นๆ ด้วย

### เคร่งครัดทำตามมาตรการรัฐ

“ช่วงนี้หากเราละเลย ไม่รวมใจกัน ทำหน้าที่ตัวเอง ไม่ช่วยเหลือกัน ไม่ทำตามแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดและมาตรการอย่างเข้มข้น เราคงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เราเคยเป็น เคยทำ ได้ยากขึ้น และอาจไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติได้อีก และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ เพื่อรักษาทุกชีวิต และเป็นเหมือนการดูแลชีวิตพวกเราจากโรคร้ายนี้ จะสูญเปล่าทันที จึงขอให้ประชาชนช่วยกันแบบนี้ เข้มข้นแบบนี้ไปก่อน ความปลอดภัยของสุขภาพทุกคนขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการปฏิบัติตามของทุกคน” นายกฯ กล่าว

### ย้ำจนท.เข้มงวดช่วงเคอร์ฟิว

และว่า จากการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine และออกตรวจการทำงานของด่านตรวจในช่วงเวลาเคอร์ฟิววันนั้น ตนพอใจและขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือ และรับทราบข้อคิดชี้แจง และความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะนำข้อมูลไปหารือ สั่งการเพื่อแก้ไขทันที เช่น การขอยุ่ห้องละ 1 คนของผู้ที่ต้องกักกันสอบสวนโรค ที่นำไปสู่การแก้ไขในบางสถานที่ได้แล้ว การย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราในช่วงเคอร์ฟิว

ก็เช่นกัน

### เยี่ยมด่านคัดกรอง-วัดไข้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเสร็จสิ้นการติดตามงานและการกิจที่ท่าเรือแล้ว นายกฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ State Quarantine โรงแรม Elegant Airport Hotel ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไรติดขัด ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี จากนั้นนายกฯ ไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองของสถานีตำรวจอุตุฯ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มขัน และย้ำให้ยึดมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ตรวจวัดไข้ประชาชนด้วยตนเอง พร้อมทักทายและโบกมือให้ผู้ที่เดินทางผ่านไป-มา ขณะที่ประชาชนบางส่วนลดกระจกให้กำลังใจนายกฯ ขณะที่นายกฯ กล่าวตอบทันทีว่า “เขาห้ามจับ”

### เร่งสั่งห้องแรงดันต่ำให้รจชด.

ด้านพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (โฆษก กท.) เปิดเผยว่า พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รชช.กท. และพล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม(ปล.กท.) ประชุมร่วมกับเหล่าทัพ เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทัพในการสนับสนุน สธ.แก้ปัญหาคะระบาศของเชื้อโควิด-19 โดยรับทราบรายงานความร่วมมือของกำลังพลทหารทุกเหล่าทัพ ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยไปแล้ว ปริมาณกว่า 1 ล้านมิลลิลิตร นอกจากนี้ ยังรับทราบความคืบหน้าการจัดสร้างห้องแยกผู้ป่วยแรงดันต่ำ (Mobile Isolated Room for Patient) โดยความร่วมมือระหว่าง กรมแพทย์ทหารบก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท อิตาเลียนไทยฯ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกันออกแบบพัฒนาและจัดสร้างขึ้น สนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ สำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งผลิตเกือบ 200 ห้อง ซึ่งนายกฯรับทราบในทุกประเด็นแล้ว โดยประเด็นนี้ นายกฯ ได้ขอบคุณความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน

ที่สร้างห้องแยกผู้ป่วยแรงดันต่ำสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ และขอให้เร่งผลิตพิจารณาความเร่งด่วนสนับสนุนให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนรองรับการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาติดเชื้อมากขึ้น

### ทั่วประเทศพร้อมใจปิดร้านขายเหล้า

วันเดียวกัน ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน โดยศบค.มท. ได้รับรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ออกคำสั่งปิดร้านค้า และสถานประกอบการจำหน่ายสุราชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรค มีรายละเอียดดังนี้และจังหวัด ดังนี้ 1.ปิดถึงวันที่ 15 เมษายน 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ระนอง บึงกาฬ กระบี่ 2.ปิดถึงวันที่ 16 เมษายน 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ยะลา พิจิตร ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 3.ปิดถึงวันที่ 17 เมษายน 6 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ยโสธร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น 4.ปิดถึงวันที่ 18 เมษายน 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา

5.ปิดถึงวันที่ 19 เมษายน 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน จะเข้เถรานครนายก ปทุมธานี ตรัง ราชบุรี สงขลา สตูล 6.ปิดถึงวันที่ 20 เมษายน 19 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กำแพงเพชร เชียงใหม่ หนองบัวลำภู แพร่ ชัยภูมิ สมุทรปราการ อ่างทอง ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี นนทบุรี ดาก พะเยา นราธิวาสหนองคาย นครสวรรค์ สิงห์บุรี และมหาสารคาม 7.ปิดถึงวันที่ 22 เมษายน 1 จังหวัด

## มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แห้วเหหัว

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๑)

ได้แก่ บัดดาณี 8.ปิดถึงวันที่ 30 เมษายน 27 จังหวัด ใต้แก่ ลำพูน บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครปฐม สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ตรัง จันทบุรี ชลบุรี ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ พุมพร สระบุรี สระแก้ว เพชรบุรี นครพนม พังงา พัทลุง เลย และนครศรีธรรมราช 9.ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 2 จังหวัด ได้แก่ พิชณุโลก และภูเก็ต

### มท.2เคลียร์มาเลยช่วยแรงงานไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า วันที่ 13 เมษายน คนจะลงพื้นที่จ.นราธิวาส ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือคนไทยที่ไปทำงานในมาเลเซียและได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดน ไม่สามารถกลับประเทศ

ได้ และหลังมาเลเซียขยายเวลาปิดด่านต่อไปอีกถึงวันที่ 28 เมษายน ทำให้คนไทยที่ทำงานในมาเลเซีย โดยเฉพาะร้านต้มยำกุ้งเดือดร้อนหนัก ประเมินกันว่าคนไทยที่ทำงานในกลุ่มนี้ยังติดอยู่จำนวนมาก ทางกรมไทยจึงกังวลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งคนนำเรื่องนี้หรือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา ถึงการช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ผ่านกระทรวงต่างประเทศแล้ว ซึ่งวันที่ 13 เมษายน จะหารือกับผู้อำนวยการกงสุลใหญ่ไทย ที่เมืองโกตาบารู มาเลเซีย นายด่านกงสุลการทูตไทย-ก. ผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ปัญหาแบบครบวงจร โดยเฉพาะแรงงานไทยที่ตกค้างจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม

### เมืองคอนคัดกรองเข้มติดเชื้อดับราย

สำหรับสถานการณ์ระบาดในต่างจังหวัดยังไม่คลี่คลาย โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชรับทราบสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังมีผู้เสียชีวิตรายแรกที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชายอายุ 74 ปี จากอ.บางขัน มีโรคประจำตัวทั้งโรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และพฤติกรรมไปตลาดนัด คนในบ้านรวมกลุ่ม และจากการสอบสวนโรคได้นำตัวผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูงนำสารคัดหลั่งไปตรวจปรากฏว่าหลานสาวอายุ 49 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย เป็นผู้ป่วยรายที่ 8 ของจังหวัด รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนลูกสาวของผู้ป่วยรายที่ 8 ตรวจแล้วไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ป่วยเป็นไข้หวัด นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้ปิดตลาดบ้านลำนาว ตำบลบางขัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2563 เพื่อล้างทำความสะอาดตลาด และสั่งจัดเจ้าหน้าที่แจกเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 13-30 เมษายน 2563 ขณะที่ตัวเลขระบาด ของเชื้อโควิด-19 ในจ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม 205 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ 188 ราย และรอผลการตรวจ 9 ราย

### อำนาจเจริญรักษาพยาบาลหายแล้ว

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 2 ราย รักษาหาย 1 ราย เป็นเพศชาย ซึ่งตรวจพบเป็นรายแรก ที่มาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และสถานบันเทิงปิดจึงเดินทางกลับบ้าน ด.น้ำปลีก

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (อ่านต่อหน้า ๑๑)

อ.เมืองอำนาจเจริญ ส่วนอีก 1 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแม่บ้านกลับจากประเทศเนเธอร์แลนด์ การรักษาอาการดีขึ้นตามลำดับ คาดว่า 7 วัน จะกลับบ้านได้ นอกจากนี้ ยังส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย ไม่พบเชื้อ 1 ราย รอผลตรวจ 1 ราย ส่วนการติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดจากต่างประเทศสะสม 162 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 15 ราย พันธะกักตัว 14 วัน 147 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 1 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำพุทธรยาน, ห้วยสีโท, ร่องน้ำทรัพย์, ห้วยโพธิ์ และแก่งชันสูง ซึ่งทุกปีมีผู้คนเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก แต่ปีนี้หน่วยงานราชการสั่งปิด ทำให้สถานที่ดังกล่าวไร้ผู้คนและไม่มีใครฝ่าฝืนคำสั่งแม้แต่คนเดียวเพราะกลัวความผิด

ปพช.ให้ส่งบัญชีทรัพย์สินผ่านไปรษณีย์วันเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ประกาศ ข้อความว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ทราบ ว่า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 เมษายน 2563 สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## ห้าม 'ขายเหล้า-สาदन้า' ทั่วประเทศ. สงกรานต์ตั้งเียงบ

'บิกตู' ดอดตรวจเคอร์ฟิว  
ยอดป่วยเพิ่ม 33 ดับอีก 3  
เตรียมพื้นที่รับ 'หมื่นคน'  
จ่อกลับจากต่างประเทศ  
'ผู้ดี' เผยวัคซีนได้ใช้กย.นี้

มท.เผยทั่วประเทศห้ามขายเหล้า-งดสาदन้าสงกรานต์  
กรมควบคุมโรคแนะ 8 ข้อปฏิบัติ 'บิกตู' ดอดเยี่ยมให้  
กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเคอร์ฟิว (อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๖)

## ต่อจากหน้า 1

### สงกรานต์เจียบ

#### 'บักดู๋'ลุยให้กำลังใจด่านเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตำรวจนครบาลตั้งด่านเคอร์ฟิวในพื้นที่ย่านบางโพ-บางลำพู-นางเลิ้งช่วงเช้ามีดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า พร้อมสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ โดยย้ำให้ต้องเข้มงวดต่อไป อย่างจริงจัง ถึงแม้ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ ในแต่ละวันจะเหมือนเดิมก็ตาม

ต่อมา เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานการณ์ โดยกล่าวถึงสถานการณ์ทั่วไปหลังออกข้อกำหนดและขอความร่วมมือประชาชน งดกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกันเหมือนประเพณีสงกรานต์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และในขั้นนี้ขอให้เลื่อนออกไปก่อน ว่า ขอคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างดี ไม่กระทำการอะไรที่จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มต่างๆ รับทราบสถิติการอยู่บ้านที่นำพาใจ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวภายในบ้านกันเองที่มีเด็กและผู้สูงอายุด้วย หลายครอบครัวได้มีแนวทางแสดงความเคารพผู้สูงอายุแทนการรดน้ำคำหัว ในรูปแบบที่ปลอดภัย สามารถแสดงความรักความห่วงใยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้ ที่สำคัญคือ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และบุคลากรแพทย์ และสาธารณสุข ที่ระดมสรรพกำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง แม้เหน็ดเหนื่อยก็ไม่ย่อท้อ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยทั้งจากเชื้อโควิด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอื่นๆ

#### รับฟังข้อมูล-ขอให้เข้มงวดต่อไป

"ในช่วงเวลานี้ หากเราละเลย ไม่รวมใจกันทำหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือกัน ทำตามแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดและมาตรการอย่างเข้มข้น จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เคยเป็น เคยทำได้ยากขึ้น และอาจไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติอีกได้ ขออย่าว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเท ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ เพื่อรักษาทุกชีวิต และเป็นเหมือนการดูแลชีวิตพวกเราจากโรคร้ายนี้ จะสูญเปล่าในทันที ขอให้ประชาชนช่วยกันแบบนี้ เข้มข้นแบบนี้ไปก่อน ความปลอดภัยของสุขภาพทุกคนขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการปฏิบัติของทุกคน จากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine

และออกตรวจการทำงานของด่านตรวจในช่วงเวลาเคอร์ฟิว มีความพอใจและขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และรับทราบข้อติตติ และความต้องการของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้นำไปหารือ สั่งการ เพื่อแก้ไขโดยทันที เช่น การขอยู่งยู่ละ 1 คนของผู้ที่ต้องกักกันสอบสวนโรค ที่ได้นำไปสู่การแก้ไขในบางสถานที่ได้แล้ว การย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราในช่วงเคอร์ฟิว ก็เช่นกัน" นายกษากลา

#### ตรวจพื้นที่กักกัน-คัดกรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามงานและการกิจที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้ไปตรวจเยี่ยมการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ State Quarantine โรงแรม Elegant Airport Hotel ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไรติดขัดทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี จากนั้นไปตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองของสถานีตำรวจ อุดมสุข เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น และย้ำให้ยึดตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด

#### ตายอีก3ป่วยเพิ่ม33ราย

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ รัชฎโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า สถานการณ์ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย สะสม 38 ราย รักษาหายสะสมที่ 1,218 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) 1,295 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มใหม่ 33 ราย ใน 68 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,519-2,551 ราย พบในกรุงเทพฯ นคร (กทม.) และนนทบุรี 1,427 ราย ภาคกลาง 334 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101 ราย ภาคใต้ 486 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากที่สุด 91 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

#### ชี้3ศพอาการวิกฤตทุกราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในวันนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย ทำให้ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สะสม 38 ราย ได้แก่ รายที่ 1 นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 36 รายไทย อายุ 74 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง มีประวัติไป

สถานที่ชุมชนคือตลาดนัด รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันกับบุคคลในร้าน เมื่อวันที่ 1 เมษายน ผู้ป่วยมีอาการป่วยด้วยอาการไข้ จึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (รพ.) แห่งหนึ่งของ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 เมษายน เริ่มมีอาการไข้สูง 39.4 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการปวดเสียดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นสีดั่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ในส่วนต้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีเลือดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นอาการทรุดตัวลง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เมษายน

#### แจ้งผู้เสียชีวิตจากโควิด

รายที่ 2 นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 37 ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคอ้วน และไขมันในเลือดสูง เมื่อวันที่ 20-26 มีนาคม มีประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย หอบ อ่อนเพลีย เมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้เข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.ชุมพร ได้รับยากลับไปรับประทานที่บ้าน เมื่อวันที่ 2 เมษายน อาการเหนื่อยหอบมากขึ้น

"แสดงให้เห็นถึงการไปพบแพทย์ที่ช้าเกินไป และเริ่มมีระดับความรู้สึกลดลงแพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นอาการแยลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เมษายน" โฆษก ศบค.กล่าว

รายที่ 3 นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 38 ชายไทย อายุ 44 ปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม รับส่งตัวมาจาก รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง โดยอาการแรกเริ่มมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง แพทย์จึงรักษาด้วยการใช้ยาหลายขนาน และดูแลทุกระบบของร่างกาย แต่พบว่าระบบของร่างกายหลายส่วนล้มเหลว จึงล้างไตหลายครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 เมษายน เวลา 07.00 น.

#### รายใหม่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยพบจำนวนผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 33 ราย กระจายอยู่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 14 ราย ยะลา 5 ราย กูเก็ด 4 ราย ปัตตานี 3 ราย นราธิวาสและสมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย เลย ชลบุรี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 ราย ในจำนวนนี้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 31 ราย มีประวัติสัมผัส/เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 17 ราย 1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 ราย และอื่นๆ รวม 15 ราย 1.2 เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 2 ราย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๖)

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า 2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้า 10 ราย 2.1 ชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย 2.2 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศอังกฤษเดินทางเข้ามาในเมืองไทย ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2.3 ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย 2.4 อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสผู้ชาวต่างชาติ 1 ราย 2.4 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7 ราย ในจำนวนนี้อยู่ใน กทม. 5 ราย รวมสะสม 93 ราย และ 3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 4 ราย

## บุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าทำการแยกกักในสถานที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) รวม 2 ราย ได้แก่ ผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย อยู่ใน จ.นครราชสีมา

“จะพบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าที่มีอัตราเพิ่มขึ้นครั้งต่อครั้ง และยังพบผู้ป่วยในสถานบันเทิง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่พบใหม่ในวันนี้ 7 ราย เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องหาวิธีการป้องกันต่อไปในอนาคต และยังพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในการประกอบศาสนกิจยังมีเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งได้กักกันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดให้แล้ว” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

## เผยยอด 10 อันดับติดเชื้อ-ดับ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ทั่วโลก 208 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 47 และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 1,780,314 ราย อาการหนัก 50,592 ราย รักษาหายแล้ว 404,031 ราย เสียชีวิต 108,827 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 532,879 ราย เสียชีวิต 20,577 ราย 2.สเปนติดเชื้อ 163,027 ราย เสียชีวิต 16,606 ราย 3.อิตาลีติดเชื้อ 152,271 ราย เสียชีวิต 19,468 ราย 4.ฝรั่งเศสติดเชื้อ 129,654 ราย เสียชีวิต 13,832 ราย 5.เยอรมนีติดเชื้อ 125,452 ราย เสียชีวิต 2,871 ราย 6.จีนติดเชื้อ 82,052 ราย เสียชีวิต 3,339 ราย 7.อังกฤษติดเชื้อ 78,991 ราย เสียชีวิต 9,875 ราย 8.อิหร่านติดเชื้อ 70,029 ราย เสียชีวิต 4,357 ราย 9.ตุรกีติดเชื้อ 52,167 ราย เสียชีวิต 1,101 ราย และ 10.เบลเยียมติดเชื้อ 28,018 ราย เสียชีวิต 3,346 ราย

“ต่างประเทศในขณะนี้มีการใช้สถานที่ในการเก็บศพ ด้วยการขุดพื้นที่ว่างและนำศพไปวางเรียงกันซึ่งเป็นภาพที่ทรมานใจอย่างยิ่ง และเมืองนิวยอร์กที่เป็นเมืองเจริญอย่างมาก มีผู้คนไปท่องเที่ยวมาก กลายเป็นเมืองที่มีการป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นบทเรียนที่จะได้เรียนรู้กันทั่วโลก การเสียชีวิตในหลักหมื่น เรานึกภาพกันไม่ออกว่าจะมีผู้ที่อยู่ในการรักษาดูแลในโรงพยาบาลจะมีความไกลห่างกันอย่างไร เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับที่ใดเลย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

## กทม.-ภูเก็ต-นนทบุรีป่วยท็อปทรี

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,551 ราย พบใน 68 จังหวัด กรมควบคุมโรคได้ จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 1,294 ราย 2.ภูเก็ต 176 ราย 3.นนทบุรี 148 ราย 4.สมุทรปราการ 106 ราย 5.ยะลา 82 ราย 6.ปัตตานี 77 ราย 7.ชลบุรี 76 ราย 8.สงขลา 56 ราย 9.เชียงใหม่ 40 ราย 10.ปทุมธานี 33 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 72 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่ติดเชื้อมีทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.ตราด 4.น่าน 5.มีนบุรี 6.พิจิตร 7.ระนอง 8.สิงห์บุรี และ 9.อ่างทอง สำหรับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เปรียบเทียบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และต่างจังหวัด พบว่าจำนวนผู้ป่วยในต่างจังหวัดยังคงสูงกว่า ซึ่งในจำนวนนี้ได้รวมกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและกักกันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ (State quarantine) เป็นผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย 49 ราย และสหรัฐ 1 ราย ซึ่งได้กระจายอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 42 ราย ทั้งหมดกลับจากอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 6 ราย กลับ

จากอินโดนีเซีย 5 ราย และสหรัฐ 1 ราย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2 ราย กลับจากอินโดนีเซีย

## แยมหมื่นคนรอเดินทางกลับไทย

“ภูเก็ตยังคงเป็นอันดับ 1 และในจังหวัดที่จะต้องรองรับผู้ป่วยในการกักกันในพื้นที่รัฐบาลจัดไว้ให้ ก็จำเป็นต้องได้รับตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นไปด้วย ซึ่งจะบอกว่าเป็นผลงานของจังหวัดก็ไม่ใช่ เพราะว่าเป็นผู้เดินทางที่ต้องรับมาดูแลในการกักกันโรค” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็นเชิงสถิติเท่านั้น ไม่ได้นำมาเพื่อแบ่งแยกกัน แต่นำมาเพื่อป้องกันรักษา นำเสนอชุดตัวเลขเหล่านี้มาเพื่อให้เห็นในพื้นที่ระมัดระวังตัวกันและไม่เพิ่มตัวเลขมากขึ้นยังมีคนไทยที่ยังรอการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกจำนวนกว่าหมื่นคน เราจึงจะต้องทำความเข้าใจและจัดสถานที่ในการกักกันโรคให้มากขึ้น และจะต้องดูแลผู้เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซียที่ขึ้นอยู่กับคนในพื้นที่ด้วย

## สถิติละเมิดเคอร์ฟิวพุ่ง 926 คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า บ้านเราเมื่อประกาศเคอร์ฟิวแล้วตัวเลขยอดคนละเมิดออกจากเคหสถาน 926 คน ชุมนุม 58 คน จำนวนของคนละเมิดลดลงจากเมื่อวันที่ 11 เมษายน 39 คน ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสุภาพท่านเวลานี้ 4 ทุ่มก็ขอให้นอนเยอะๆ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นไข้เป็นหวัด ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยว่า พบฐานความผิดเกี่ยวกับสุราเยอะมาก ในทุกภาค อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ศบค. ที่เอ่ยไปเยี่ยม ให้กำลังใจคนที่ทำงานในด่านหน้าในยามวิกฤตแบบนี้ ทำให้คนทำงานได้สะท้อนปัญหา และได้เห็นปัญหาจริงว่าเป็นอย่างไร

## อธิบดีแนะนำปฏิบัติ 8 ข้อสงกรานต์

ด้าน น.ส.วรรณชัย วัฒนายังเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ลงนามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามี 1.งดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ รวมถึงกิจกรรมรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น ทำบุญใหญ่ที่วัด 2.ไม่แนะนำให้เดินทางกลับภูมิลำเนาหากจำเป็นต้องเดินทางกลับ ขอให้ถือถือน้ำ

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๘

## ร้านสะดวกซื้อปลอดภัย



สองโรค  
ไขสุขภาพ

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท และร้านขายของชำ นับเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

กรมอนามัย ทำแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่สถานที่จำหน่ายสินค้า ต้องทำความสะอาดบริเวณพื้น เคาน์เตอร์ชำระเงิน เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ 70% จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้บริโภคบริเวณทางเข้า-ออก และมีกั้นกำหนดจุดระหว่างพนักงาน และผู้บริโภคที่ใช้บริการ ต้องจัดให้มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สำหรับตระกร้าหรือรถเข็นใส่สินค้าให้ทำความสะอาดทุกวันโดยเฉพาะบริเวณที่จับ นอกจากนี้พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคระหว่างปฏิบัติงานโดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน หลังเข้าส้วม หลังจับสิ่งสกปรก หลังจับเงิน และหากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที

พ.ญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดี

กรมอนามัย กล่าวว่าการจัดวางสินค้าที่จำหน่าย ให้จัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้า โดยการเก็บอาหารที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง ควรจัดเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหารสด มีการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร และติดฉลากข้อมูล เช่น สถานที่ผลิต วัน/เดือน/ปี เวลาที่ผลิต ส่วนอาหารแห้งต้องแยกเก็บตามประเภท โดยไม่ปะปนกัน ในกรณีที่มีการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริเวณที่ปรุงประกอบอาหารต้องสะอาดปลอดภัย มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหารทุกๆ 2 ชั่วโมง

โดยอุปกรณ์สำหรับหยิบ จับ หรือตักอาหารแบบบริการตนเอง ควรเลือกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือใช้แบบที่ผู้บริโภคสามารถนำกลับไปด้วยเมื่อเลือกอาหารเสร็จ ทั้งนี้ กรมอนามัยได้จัดทำ Application Stopcovid-19 ให้ร้านสะดวกซื้อที่ปฏิบัติตามมาตรฐานประเมินตนเองและปิดหมดร้าน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ และร้องเรียนเสนอแนะผ่านช่องทางเดียวกัน

สำหรับการปฏิบัติตนของผู้บริโภค เพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้านสะดวกซื้อนั้น ควรมีการวางแผนล่วงหน้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยขณะใช้บริการให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และควรรักษาระยะห่างกับผู้อื่นในระยะ 1-2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรค และที่สำคัญต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเอง